



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
23 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

วันมหิดล

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-รพ.ศิริราช แจ้งหมายกำหนดการการจัดงานวันมหิดล วันที่ 24 ก.ย.63 ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ในวันที่ 24 ก.ย.64 เวลา 17.00 น. ณ รพ.ศิริราช นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณา เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. พิธีวางพวงมาลาฯ ขององค์การภาครัฐและเอกชน เวลา 09.00-10.00 น. ปาฐกถาเทิดพระเกียรติฯ เรื่อง "COVID-19: เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร" โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และเรื่อง "เพราะโควิดชีวิตฉันจึงเปลี่ยน" โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ห้องประชุมมหิตยาภิบาล ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 เข้ารับฟังได้ทั้งในรูปแบบ ออนไลน์และออนไลน์ เวลา 10.00-16.30 น. พิพิธภัณฑศิริราชเปิดให้เข้าชมฟรี

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) ข่าวสด สยามรัฐ ผู้จัดการ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ประชาชาติธุรกิจ ,เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ สยามรัฐ เดลินิวส์ บ้านเมือง สำนักข่าวไทย สำนักข่าวอิศรา thaiplus kapook acnews newtv.)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและสนับสนุน อสม. ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อสม. ออกไปอีก 3 เดือน (ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค. 63) โดยได้รับเดือนละ 500 บาท มี อสม.ที่จะได้ประมาณ 1.05 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 1,500 กว่าล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ) ,เว็บไซต์(มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ workpointtoday)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 สะสมของประเทศไทยตั้งแต่เริ่มมีรายงานผู้ติดเชื้อ พบว่า กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ช่วงอายุ 20-39 ปี มีการติดเชื้อรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 และส่วนมากจะเป็นผู้ที่ไม่แสดงอาการ ขอให้ทุกคนอย่าประมาทเคร่งครัดการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันตนเอง นอกจากนี้ สธ.ยังมีความห่วงสุขภาพของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 19-20 ก.ย.ที่ผ่านมา นับว่ายังมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง เมื่อป่วยอาจไม่แสดงอาการ ขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก การรับรส กลืนลดลง อ่อนเพลีย ไข้ ให้รีบไปรับการตรวจวินิจฉัยที่ รพ.ใกล้บ้านทันที-

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการ) ,เว็บไซต์ (มติชน กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย เดลินิวส์ tnnthailand)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า รัฐบาลเริ่มเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้าไทย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สธ.และสบส.มีแนวคิดให้สถานประกอบการสุขภาพพวดไทย สปาไทย เป็นสถานที่กักกันทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะได้รับความนิยมนิยมของต่างชาติมาก เบื้องต้นจะนำร่องในภาคใต้คือ จ.กระบี่ จะเสนอ ศบค.ชุดเล็กในสัปดาห์หน้า หากเห็นชอบจะเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ ถ้าเห็นชอบด้วยจะเปิดรับสมัครสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคาดไม่เกิน 1 เดือนทราบผล

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) ,เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไท, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, thainews, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnnthailand, thansettakij, nation weekend, businesstoday, bluechipthai, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

- ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในประเทศไทย ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เป็นชาวอินเดีย 4 ราย และเป็นหญิงไทย 1 ราย ทั้งหมดได้เข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดไว้ให้ รวมยอดผู้ป่วยสะสม 3,511 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รักษาหายเพิ่มอีก 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยรักษาหาย 3,343 ราย และยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 109 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการ แนวหน้า) ,เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ข่าวหุ้น เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ แนวหน้า ศูนย์ข่าวแปซิฟิก efinancethai)

- ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคต้องห้ามตามมาตรา 12 (4) และมาตรา 44(2) แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมือง ตามที่ก.มหาดไทยเสนอ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้โรคโควิด 19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยกำหนดว่า ห้ามคนต่างชาติที่ติดเชื้อเข้ามาในไทยหรือเข้ามาถึงถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโควิด 19 ระยะการระบาดระลอก 2 จำนวน 204 ล้านบาท ตามที่สธ.เสนอ เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นในระลอก 2 ให้อยู่ในวงจำกัด ลดโอกาส การแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศ ลดผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ) ,เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวไทย)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แจ้งว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จากการประเมินของหน่วยงานองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี คาดว่าวัคซีนจะสามารถให้ประชาชนทั่วไปได้ปลายปี 64 ดังนั้นขอให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการของสธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเข้าร่วมประชุมทางไกลระดับสูงเพื่อฉลองครบรอบ 75 ปี สหประชาชาติตอนหนึ่งว่า ขณะนี้ประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อจริงเพียงร้อยคนเศษ สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุข และความร่วมมือที่ดีจากประชาชน ไม่มีประเทศใดจะปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 ได้ จนกว่าทุกประเทศจะปลอดภัยดังกล่าวไปด้วยกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) ,เว็บไซต์(ข่าวสด)

- รมว.แรงงาน เผยแรงงานไทย 25 คน ที่ทำงานในประเทศลิเบีย ร้องขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เดินทางถึงไทยแล้ว ส่งกักตัว 14 วัน ตามมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ข่าวสด)

- กองทัพบก เผย กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซอร์ชูดาน ผลัดที่ 1 ชุดแรกจำนวน 180 นาย เดินทางกลับมาถึงไทยเมื่อเวลา 06.00 น. เข้าสู่ขั้นตอนการกักตัวเป็นเวลา 14 วันที่ SQ จ.ชลบุรี ตรวจร่างกายทุกคนตามกระบวนการของกรมควบคุมโรคและ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(กรมประชาสัมพันธ์)

- ผู้ว่าฯ เพาะยา มีหนังสือด่วนที่สุด เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน เพิ่มความระมัดระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ระลอกใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(บ้านเมือง สยามรัฐ)

- ผู้ว่าฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้จหนท.สสจ. ทหาร ตำรวจ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ไปให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 บริเวณพื้นที่โนนแมนแลนด์ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร พร้อมทั้งนำอุปกรณ์ป้องกัน ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล 200 ลิตร แอลกอฮอล์เจลชนิดหลอด 500 หลอด มอบให้ 15 ผู้แทนของชุมชนบ้านมุดอง ประเทศเมียนมา เพื่อใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(บ้านเมือง สยามรัฐ)

- กทม.ขอปชช.เป็นหูเป็นตาพบต่างดาวลอบเข้าเมือง เน้นให้แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือสำนักงานเขตใกล้บ้าน เพื่อตรวจติดตามคัดกรองป้องกัน รวมทั้งยังห่วงผู้ชุมนุมมีความเสี่ยง ให้เฝ้าระวังอาการตัวเอง 14 วัน หรือทำแบบตรวจคัดกรองโควิดได้ที่เว็บไซต์ bkkcovid19.bangkok.go.th

ประเด็นผลกระทบ

1.ต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยโพสต์) , เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ แนวนหน้า กรมประชาสัมพันธ์ thebangkokinsight)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะสิ้นสุดในเดือนก.ย.นี้จะต่ออายุอีกหรือไม่ว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 วันนี้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินใช้ในประโยชน์อย่างไร เพราะ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ไม่พอที่จะบูรณาการทุกส่วน ขณะเดียวกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีกฎหมายของตัวเองอยู่ ไม่ครอบคลุมที่จะปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในเรื่องอื่นๆ

2.กาญจนบุรีปิดชายแดนสังขละบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด แนวนหน้า สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (ไทยรัฐ แนวนหน้า ข่าวสด ผู้จัดการ บ้านเมือง คมชัดลึก สปริงนิวส์ โพสต์ทูเดย์ thaiPBS thebangkokinsight)

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.สังขละบุรี ลงพื้นที่ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าที่ด่านเจดีย์สามองค์ ให้ปิดร้านค้า 14 วัน หลังพบชาวเมียนมาติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่ อ.พญาทองสุข ของเมียนมา ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนด้าน อ.สังขละบุรี

ล่าสุด ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี สั่งปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี 14 วัน นอกจากนี้ ยังห้ามนำสินค้าเข้าออกตามช่องทางต่างๆ เต็ดขาด ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อ.สังขละบุรีได้ตามปกติ เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อชาวพญาทองสุข ประเทศพม่าอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอ.สังขละบุรี กว่า 20 กม. อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เตรียมพื้นที่จุดคัดกรองเอาไว้อย่างเต็มที่

3.กรม.ประกาศวันหยุดยาว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ เดลินิวส์ แนวนหน้า สยามกีฬา) ,เว็บไซต์(ข่าวหุ้นแนวนหน้า ไทยโพสต์สยามรัฐ thaiPBS kapook)

- ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้วันหยุดปกติที่ 19 พ.ย. และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ- ซึ่งทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันถึง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-22 พ.ย. 63 และวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องยาว 4 วัน อีกช่วงคือ ตั้งแต่วันที่ 10-13 ธ.ค. 63 โดยมีมติให้ยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ้อแห่งชาติในวันที่ 7 ธันวาคม ไปหยุดในวันที่ 11 ธันวาคมแทน เพื่อให้ประชาชนออกมาท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ.

4. การจัดการแข่งขันกีฬา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์)

ประเด็นข่าว

-พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ ในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020" วันที่ 6-19 ต.ค. เส้นทางจังหวัดสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง และสุราษฎร์ธานี ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal ซึ่งจะเริ่มต้นสัปดาห์แรกในวันที่ 6 ต.ค. ที่ภายในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์)

-เพจเฟซบุ๊ก "ลุงเนวิน" ของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า ผลการตรวจซ้ำโควิด 19 ของนักฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รวมทั้งสต๊าฟโค้ช และเจ้าหน้าที่ทีม ออกมาเป็นลบ และทุกคนสามารถกลับบ้านได้แล้ว วันที่ 26 ก.ย.นี้ ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรี เอฟซี

5.ปัจจัยทำให้ไทยเสี่ยงติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้สัมภาษณ์ ว่า ขณะนี้มี 3 เรื่องที่เกิดขึ้นในไทยที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด 19 ประกอบด้วย 1.สถานการณ์รอบประเทศไทย วิกฤตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเมียนมาที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 600 กว่าราย คลื่นคนเมียนมาที่พยายามผ่านเข้าทางชายแดนไทยมีอยู่ตลอดเวลา มาเลเซียก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นสองหลัก ที่สำคัญจุดที่ระบอบอยู่ใกล้ชายแดนไทย 2. ปัจจัยของภูมิอากาศ ฝนตก อากาศเย็นลง ทำให้ไวรัสระบาดได้ง่าย อยู่ในอากาศได้นานขึ้น เมื่อฝนตกคนจะหลบเข้ามาอยู่ในพื้นที่ปิด เชื้อก็มีโอกาสเกิดการกระจายได้ง่ายขึ้น และ 3.เกิดกิจกรรมชุมนุมที่ทำให้คนเข้ามารวมตัวกัน และจำนวนไม่น้อย ละเลิก มาตรการป้องกัน ทั้งไม่ใส่หน้ากาก อยู่ใกล้กัน อีกทั้งพูดตะโกนใส่กัน เป็นห่วง 3 ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว แต่หากมีเกิดขึ้นก็อย่าตื่นตระหนก ขอให้ระวังตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นกาใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง ล้างมือ สแกนเช็กอินเช็กเอาต์ อยากรู้ให้ทบทวนกิจกรรมชุมนุมทั้งหลาย หากเกิดการติดเชื้อกระจาย กลุ่มใหม่จะกระจายได้เร็วแค่ไหน มีทั้งนักเรียน นักศึกษา หากมีการติดเชื้อและกลับเข้าไปในโรงเรียน ซึ่งทั่วโลกก็ให้คุมเข้มโรงเรียน มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ของการแพร่ระบาดที่ต้องระวังมากที่สุด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ข่าวหุ้น สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์,ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, คมชัดลึก, เดลินิวส์, MCOT, แนวหน้า, New18, กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก XinhuaThai tninthailand nationtv.)

-**อังกฤษ** สั่งปิดร้านอาหาร-บาร์ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.มีผลพลุหั่น และอาจพิจารณาล็อกดาวน์ทั่วประเทศรอบสอง เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนามีแนวโน้มที่จะทำลายการเริ่มฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยมียอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดในยุโรป และอยู่ในอันดับ 5 ของโลก ด้านนายกฯอังกฤษ ใช้อาจต้องมีการคุมเข้มนานถึง 6 เดือน หากตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไม่ลดน้อยลง

-**อินโดนีเซีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,176 คน เป็นสถิติรายวันที่สูงที่สุดของประเทศ ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 248,852 คน

-**รัสเซีย** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6,196 คน และนับเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 6,000 คน ทำให้ยอดสะสมพุ่งเกิน 1.1 ล้านคน มีผู้เสียชีวิต 19,489 คน ที่

-**ฝรั่งเศส** พบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 10,000 คน ทำให้ยอดสะสมเกิน 4.5 แสนคน มีผู้เสียชีวิต 31,285 คน

-**สเปน** มีคำสั่งบังคับใช้มาตรการปิดพื้นที่ หรือล็อกดาวน์ กรุงมาดริด เมืองหลวงของประเทศ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ขณะที่ชาวบ้านในเขตยากจนหลายแห่งในกรุงมาดริดประท้วงมาตรการล็อกดาวน์ เพราะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

-**เช็ก** กลับมาแพร่ระบาดระลอกสอง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,476 คน และยอมรับความผิดพลาดที่สั่งการเปิดเมืองเร็วเกินไป

-**ฟิลิปปินส์** ยืนยันผู้ป่วยใหม่ 1,635 คน เพิ่มสถิติสะสมเป็นอย่างน้อย 291,789 คน ถือเป็นสถิติผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประธานาธิบดี ขยายประกาศภัยพิบัติออกไปอีก 1 ปี เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค

-**ออสเตรเลีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28 คน ติดเชื้อสะสมรวมเป็น 26,942 คน เสียชีวิต 854 คน

-**แคนาดา** มีผู้ป่วยสะสม 144,693 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต 9,223 ราย สองรัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศ ตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยรัฐควิเบกตรวจพบผู้ป่วยใหม่ 586 ราย ส่วนรัฐออนแทรีโอตรวจพบผู้ป่วยใหม่ 425 ราย

-**เมียนมา** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันเดียวเกิน 600 คน และยอดผู้เสียชีวิตสะสมเกือบ 100 ราย รวมถึงพบผู้ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในหลายอย่างกึ่งทางการต้องล็อกดาวน์ในเขตอย่างกึ่งทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.

-**รัสเซีย** รัสเซียเตรียมการจดทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด 19 ตัวที่ 2 พัฒนาโดยสถาบันเวคเตอร์ในแคว้นไซบีเรีย ภายในวันที่ 15 ต.ค. และเตรียมทดสอบวัคซีนป้องกัน "โควิด-19" ตัวที่ 3 ที่เป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีร่างกายอ่อนแอ

-**อินเดีย** ทำสถิติผู้หายดีจำนวนสูงสุด จากโรคโควิด-19 ในรอบ 1 วัน

-**แคนาดา** ให้ พชช.อยู่บ้าน ห้ามรวมกลุ่มเกิน 10 คน ฝ่าฝืนปรับ 7,500 ดอลลาร์

-**สวีเดน** ผู้เชี่ยวชาญเผยมีหลักฐานชี้ว่าสวีเดนเอาชนะโคโรนาไวรัสด้วยการใช้ "ภูมิคุ้มกันหมู่" แทนที่จะเป็นการ "ล็อกดาวน์" เหมือนประเทศอื่นๆ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่ายิ่งเร็วเกินไปที่จะสรุปเช่นนั้นทั้งนี้ผลการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้จากมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์มของสวีเดน พบว่า ภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดขึ้น เมื่อ 43% ของประชากรติดเชื้อโคโรนาไวรัส

-**WHO** เปิดเผยว่า โครงการระดมทุนจัดหาวัคซีนต้านไวรัสโควิด 19 เพื่อรับประกันความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และนำไปจัดสรรให้ประเทศต่างๆ อย่างเท่าเทียม หรือโครงการโคแวกซ์ (COVAX) ได้มีทั้งหมด 156 ประเทศ ที่ตัดสินใจเข้าร่วม ในจำนวนนี้เป็นประเทศร่ำรวย 64 ประเทศ ทั้งยังมีอีก

ประเด็นข่าว

38 ประเทศให้คำมั่นว่าจะเข้าร่วม แต่สหรัฐฯ และจีนยังไม่เข้าร่วมโครงการ

-สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 31,509,047 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 969,863 ราย สหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงสุดในโลก (7,046,216) รองลงมาคืออินเดีย (5,562,663), บราซิล (4,560,083), รัสเซีย (1,115,810), เปรู (772,896) และโคลอมเบีย (770,435) นอกจากนี้ สหรัฐยังเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดในโลก (204,506) ตามมาด้วยบราซิล (137,350), อินเดีย (88,965), เม็กซิโก (73,697) และ สหราชอาณาจักร (41,788)

ทุจริตบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ), เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, ไทยรัฐ, TNNThailand, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแชนนัล, เว็บประชาไท, สำนักข่าวไทย, จส.100, แนวหน้า, thebangkokinsight, thaiquote, acnews.net, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, bangkokbiznews, thaipbs, คมชัดลึก, nationtv)

-เสนอข่าว สปสช. แฉงบข่าว “สปสช.แจกยกเลิกสัญญา 64 คลินิก-รพ.เอกชนด้วยเหตุทุจริต” โดย นายจิรวิทย์ สุขได้พึ่ง กกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย บอร์ด สปสช. กล่าวว่า จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายของหน่วยบริการที่เป็นคู่สัญญากับ สปสช. ทั้งที่เป็นคลินิกชุมชนอบอุ่น และ รพ.ในพื้นที่ กทม. เบื้องต้นพบว่า ได้มีการนำสิทธิประชาชนมาแอบอ้างเบิกค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง จึงใจสร้างหลักฐานเท็จ ถือเป็นการทุจริต เป็นความผิดอาญาได้แจ้งให้ สปสช.แจ้งความร้องทุกข์กับกองปราบปราม ล็อต 1 จำนวน 18 แห่ง ล็อต 2 จำนวน 64 แห่ง และ ล็อต 3 อีก 106 แห่ง รวมเป็น 188 แห่ง จาก 189 แห่งพบเพียงคลินิกเดียวถูกต้อง นอกจากนี้ สปสช.จะดำเนินการเรียกค่าเสียหายคืนทั้งหมด หากไม่คืนจะมีการฟ้องเรียกค่าเสียหาย และ สปสช.จำเป็นต้องยกเลิกสัญญาการเป็นหน่วยบริการที่พบทุจริตทั้ง 188 แห่ง เนื่องจากในสัญญาระบุชัดเจนว่าถ้ามีการเบิกเท็จหรือไม่ถูกต้อง ทาง สปสช. มีอำนาจเลิกสัญญา ฉะนั้นต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้ หากไม่ดำเนินการก็จะเข้าข่ายละเว้นไม่ปฏิบัติตามสัญญา

นายจิรวิทย์ กล่าวว่า การตรวจสอบขณะนี้ เป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเพียง 1 รายการ คือ กลุ่มโรคเมตาบอลิก จากทั้งหมด 18 รายการ และตรวจสอบเฉพาะการเบิกจ่ายปี 62 ส่วนอีก 17 รายการจะทยอยตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ อนุกรรมการได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 ชุด คือ คณะทำงานดูความเสี่ยงทั้งหมดของระบบเบิกจ่ายเงิน และคณะทำงานดูระบบบริการทั้งหมด เพื่อให้ข้อเสนอแนะกับ สปสช. ในการป้องกันปัญหาในอนาคต

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ต้องขอภัยประชาชนที่ประสบปัญหาการเข้ารับบริการในระหว่างที่ สปสช. กำลังเร่งแก้ไขปัญหา สำหรับผู้ได้รับผลกระทบครั้งแรก 18 แห่ง ราว 2 แสนคน ได้ลงทะเบียนหน่วยบริการใหม่แล้ว ส่วนอีก 64 แห่ง ได้รับผลกระทบ 8 แสนคน อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ส่วน คือ กลุ่มผู้ป่วยใน กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ กลุ่มผู้ป่วยทั่วไป สามารถเข้ารับบริการหน่วยบัตรทองได้ทั้งของรัฐและเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. กล่าวว่า สปสช.ตรวจพบความไม่ชอบมาพากลจำนวนมากและไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้ดำเนินต่อไปได้ รัฐไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ กับคู่สัญญาที่ทำผิดกฎหมายและมีความจำเป็นต้องยกเลิกสัญญากับสถานบริการเหล่านี้ ในส่วนของประชาชนที่ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำกับคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 64 แห่งนี้ สปสช.กำลังหาวิธีแก้ปัญหาให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการให้น้อยที่สุดและเร็วที่สุด โดยได้ขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขจัดหน่วยบริการตามปริมาณมาช่วยเสริมเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามในระยะเริ่มต้นคงมีความซุกซนบ้างจึงต้องขอภัยในความไม่สะดวก

สิทธิด้านสาธารณสุขผู้มีปัญหาสถานะ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบในหลักการการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ที่กระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียนโดยมีเลขประจำตัว 13 หลักเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3,042 คน โดยคนกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิครอบคลุมบริการด้านสาธารณสุข ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติอนุมัติ ใช้งบประมาณดำเนินการ 7.46 ล้านบาท โดย สธ.กำหนดกรอบวงเงินตามจำนวนผู้มีสิทธิในอัตรางบประมาณเหมาจ่ายรายหัวเท่ากับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2563 ในอัตรา 2,453.95 บาทต่อคน

พายุโนอึล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot)

-เสนอข่าว ความคืบหน้ารพ.สต.พลสงคราม ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดนอิทธิพลพายุโนอึล น้ำท่วมพื้นที่ ทำให้เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ และเอกสารทางราชการต่าง ๆ รวมถึง บ้านพักของเจ้าหน้าที่ ถูกน้ำไหลเข้าท่วมได้รับความเสียหาย นายกุล เชื่อมกลาง สาธารณสุขอำเภอโนนสูง พร้อมด้วย นายอำเภอโนนสูง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม รพ.สต.พลสงครามแล้ว และได้เร่งให้ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอโนนสูง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมกับกรอกกระสอบทราย เพิ่มจาก 1 พันกระสอบ เป็น 2 พันกระสอบ บรรทุกเรือท้องแบนนำไปปิดกั้นทางน้ำ ที่จะไหลเข้า รพ.สต.พลสงคราม หลังจากพบว่า ยังมีปริมาณบริเวณคลองฝ่ ในตำบลพลสงคราม ที่รับน้ำมาจากลำเชียงไกร อำเภอโนนไทย มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาท่วม รพ.สต.พลสงครามอยู่

ฟันปลอมเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ เช็กอัปกายใจ

-เสนอบทความ นพ.สรวิชัย บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงอันตรายจากการทำฟันเถื่อนว่า ปัจจุบันมีผู้รับทำฟันเถื่อนจำนวนมาก ทั้งที่เปิดเป็นร้านที่มีสถานที่ตั้งแน่นอน หรือหิ้วกระเป๋าเครื่องมือไปทำตามบ้าน อ้างใช้วัสดุคุณภาพเดียวกับทันตแพทย์ ราคาถูกกว่า ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์หรือ

ประเด็นข่าว

ทราบแน่ชัดว่าวัสดุเหล่านี้ได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัยหรือไม่ และอาจจะเป็นวัสดุที่หมดอายุ หรือไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น หากจำเป็นต้องทำฟันหรือทำฟันปลอม ควรปรึกษาทันตแพทย์หรือเข้ารับบริการในคลินิกที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง และมีทันตแพทย์เป็นผู้ให้การรักษานั้น

สิทธิเลือกตั้งของคนไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-เสนอบทความ ในเวทีเสวนาหัวข้อ "เพื่อนตาย : Living & Leaving Companion" โดย สสส. กล่าวถึง "สิทธิเลือกตั้ง" เป็นหนึ่งในคุณภาพชีวิตที่คนไทยต้องมี แต่ยังมีผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตที่เข้าถึงสิทธินี้ได้้น้อยมาก ซึ่งปัจจุบันแม้ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับสิทธิเลือกตั้ง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดจากอุปสรรคต่าง คือ สังคมยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิดังกล่าว จึงทำให้ยังมีผู้ป่วยที่ไม่ทราบและเข้าถึงสิทธิ

-นายพิสิษฐ์ ศรีอัศคโคทิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระบุ แนวคิดนี้มีกฎหมายรองรับชัดเจน แต่มีปัญหาว่าแม้จะมีกฎหมายรองรับ แต่ระบบกับสังคมนั้นพร้อมรับกับแนวคิดดังกล่าวนี้หรือไม่ เพราะคนยังเข้าใจว่าการตายดีเป็นการการุณยฆาต มองเป็นการฆ่าตัวตาย ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใจกับสังคม เพื่อให้เรื่องนี้เป็นวาระทางสังคมให้ได้ก่อน

-นายสุทธิพงษ์ วสุโสภณ รองเลขาธิการ สช. ระบุว่า ขณะนี้มีการเร่งพัฒนาหลักสูตรการดูแลแบบประคับประคองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่โรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลมากขึ้นแล้ว เน้นให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในอนาคตเกิดความเข้าใจ และมีหลักคิดในเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนเรียน

ยกระดับคุณภาพชีวิตหญิงท้องไม่พร้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชนออนไลน์)

-นพ.บัญชา คำของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 28 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันรณรงค์เพื่อเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ในปี 63 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการที่ปลอดภัยได้ร่วมกันใช้แนวทางหลักในการรณรงค์เดียวกันกับนานาชาติคือ “การยุติการตั้งครรภ์คือบริการสุขภาพ” เป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายบริการทั้งตั้งครรรภ์ต่อและยุติการตั้งครรภ์ให้มีความเข้มแข็ง เข้าถึงได้ ปลอดภัยและเป็นมิตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม ภายใต้ 4 ข้อคือ 1.พัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายหน่วยบริการที่ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ต่อ 2.ขยายบริการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยอย่างทั่วถึงด้วยการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย R-SA 3.สร้างความเข้าใจสาธารณะต่อสิทธิในทางเลือกของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ การรณรงค์ และเวทีเสวนาต่างๆ และ 4.จัดการองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเพื่อให้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

นายชาติวุฒิ วัจน ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า นอกจาก สสส. จะร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ความรู้กับผู้หญิงเพื่อให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาคาที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 แล้ว ยังเน้นย้ำการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องการมีสุขภาวะทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

การคุมกำเนิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mthai

-เสนอสรุป อายุเฉลี่ยของเด็กไทยที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คือ 15 ปี สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ในฐานะศูนย์กลางพัฒนาวิชาการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ ทั้งบริการคุมกำเนิด การเสริมความรู้และทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็กทุกคนได้รู้ว่าการคุมกำเนิดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปกป้องและมอบความรักให้ตัวเอง นโยบายสำคัญด้านการคุมกำเนิดของกรมอนามัย คือ การร่วมมือกับ สปสช. มอบบริการการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรด้วยการฝังยาคุมกำเนิด และการใส่ห่วงอนามัยให้ฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีทุกกรณี และสำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 20 ปีขึ้นไปในกรณีหลังยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย รวมทั้งการสนับสนุนค่าบริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยที่สถานบริการเครือข่ายของสปสช. ทั่วประเทศ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่นำไปสู่การท้องไม่พร้อมนั้นเกิดจากหลายปัจจัย ไม่ใช่ความผิดของเด็กเพียงอย่างเดียว การแก้ไขจึงต้องเกิดขึ้นในหลายระดับ เพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าเข้ารับคำปรึกษาที่ถูกต้องและปลอดภัย และจะได้ช่วยกันป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา

ข่าวปลอมหญ้าพิษฆาตรักรามะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า MCOT, thailandplus)

-ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง หญ้าพิษฆาตรักรามะเร็งลำไส้ กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งได้ ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งหลัก ๆ มี 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา

เตือนระวังพิษกิ้งกือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, JS100, thebangkokinsight, กรุงเทพธุรกิจ, New18, MCOT, sanook, สยามรัฐ, thailandplus)

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า กิ้งกือไม่ใช่สัตว์อันตราย ไม่กัด แต่มีพิษหากสัมผัสถูกตัว สารพิษของกิ้งกือจะถูกปล่อยออกมาจากบริเวณข้างลำตัว และหากคนสัมผัสจะทำให้เกิดการอักเสบเป็นผื่นแดง หรือทำให้ตาระคายเคืองในกรณีถูกพิษกิ้งกือเข้าตา

- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า กิ้งกือบางสายพันธุ์เท่านั้นที่มีต่อมพิษอยู่ตลอดสองข้างลำตัวสามารถฉีดสารพิษพุ่งออกไปได้ไกล สารพิษมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี มีฤทธิ์ทำให้ผิวหนังไหม้ แผลไหม้ มีอาการปวด 2-3 วัน รวมทั้งระคายเคือง หากถูกพิษของกิ้งกือให้ล้างด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาด ทายาแก้อักเสบ หากพิษเข้าตาอาจทำให้ตาอักเสบ ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาด และรีบปรึกษาจักษุแพทย์ทันที

ประเด็นข่าว

การป้องกันโรคติดต่อในฤดูฝน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, bluechipthai, thailandplus)

-นพ.สุวรงค์ชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนในช่วงฤดูฝน เสี่ยงเกิดโรคติดต่อหลายชนิด โดยน้ำท่วมขังอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ให้ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด เพราะอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่นๆ ขอให้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณรอบบ้านและในชุมชน ให้เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร ปวดท้อง ขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย รับประทานยาลดไข้ 1-2 วัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📺 fanmoph 🐦 pr_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

